

Còn lại một tháng ?? người sống sót sau Bão Beryl nộp ?? xin hỗ trợ của FEMA ? Texas

Release Date: Tháng 9 11, 2024

AUSTIN -- Người dân Texas chịu thiệt hại do Bão Beryl còn một tháng ?? nộp ?? xin hỗ trợ liên bang. Hạn chót là ngày 10 tháng 10 năm 2024.

Kể từ khi tuyên bố thảm họa vào tháng 7, FEMA đã hỗ trợ gần 673,700 hộ gia đình ở Texas với số tiền hỗ trợ tài chính là \$704.7 triệu. Các chuyên gia của FEMA đã đang làm việc tại 22 quận ?? giúp mọi người nộp ?? xin hỗ trợ.

Các nhóm của FEMA đã ??n thêm 174,203 ngôi nhà và 9,285 ??a ??m công cộng. Hơn 45,000 cư dân đã ghé ??n 42 Trung tâm Phục hồi sau Thảm họa (Disaster Recovery Center) trong tiểu bang. Hơn 26,100 gia đình đã phải tạm trú trong khách sạn bằng ngân quỹ tài trợ từ Tiểu bang và FEMA vì họ không thể trở về nhà của mình.

Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ Hoa Kỳ (SBA) đã phê duyệt số tiền là \$247.8 triệu dành cho các khoản vay hỗ trợ thiên tai có lãi suất thấp cho các chủ sở hữu nhà, người thuê nhà, tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Bão Beryl.

Các chủ sở hữu nhà và người thuê nhà tại các quận **Austin, Bowie, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Jackson, Jasper, Jefferson, Liberty, Matagorda, Montgomery, Nacogdoches, Orange, Polk, San Jacinto, Shelby, Trinity, Walker, Waller và Wharton** chịu các tổn thất không ??c báo hi?m do Bão Beryl gây ra có thể ?? ??u kiện nhận hỗ trợ của FEMA.

Người dân Texas có một số cách ?? nộp ?? xin hỗ trợ của FEMA. Các chủ sở hữu nhà và người thuê nhà có thể:

- Truy cập trực tuyến tại DisasterAssistance.gov.
- Tìm xu?ng [?ng d?ng FEMA](#) dành cho thị?t b? di ??ng.



FEMA

Page 1 of 2

- Gọi tổng đài trợ giúp của FEMA theo số 800-621-3362 từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối. Trợ giúp hỗ trợ hiểu các ngôn ngữ. Nếu quý vị sử dụng dịch vụ chuyên tiếp, chúng tôi có thể chuyển tiếp video (VRS), nếu cần thì có thể có các dịch vụ khác, vui lòng cung cấp cho FEMA số của dịch vụ đó.
- Nếu mất Trung tâm Phức hợp sau Thiên tai. Tìm vị trí trung tâm quý vị nhất, hãy truy cập fema.gov/drc. Các Trung tâm Phức hợp sau Thiên tai ở Houston từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều tại The Heights, The Bay, đóng cửa vào Chủ Nhật.

Để xem video hướng dẫn đăng ký cho người khuyết tật và cách nộp đơn, hãy truy cập: [Ba cách đăng ký nhận hỗ trợ sau thiên tai của FEMA - YouTube](#).

Các chủ sở hữu nhà, người thuê nhà, tổ chức phi lợi nhuận và nhân viên kinh doanh thu nhập quy mô nhỏ có thể nhận các khoản vay hỗ trợ thiên tai và lãi suất thấp từ Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhà Hoa Kỳ. Người đăng ký có thể nộp đơn trực tuyến và nhận thêm thông tin về hỗ trợ thiên tai [tại trang SBA.gov/disaster](#) hoặc bằng cách gọi số 800-659-2955. Các địa điểm của SBA luôn sẵn sàng cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho những người nộp đơn xin khoản vay khẩn cấp sau thiên tai tại các Trung tâm Phức hợp sau Thiên tai trên khắp khu vực bản địa. Các Trung tâm Phức hợp sau Thiên tai hiện đang hoạt động tại University of Houston Downtown Marilyn Davies College of Business, Trini Mendenhall Community Center tại Houston và East Montgomery County Improvement District tại Quận Montgomery.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập fema.gov/disaster/4798. Theo dõi Khu vực 6 của FEMA trên mạng xã hội tại x.com/FEMARegion6 và trên Facebook tại [@femaregion6](https://www.facebook.com/femaregion6).

